



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
JOURNAL WEEKLY

# จดหมายข่าว จันทร์กระจ่างฟ้า รายสัปดาห์

ฉบับที่ 16 ปีที่ 18 วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2566



- ศูนย์ภาษา เสริมสมรรถนะทางด้านภาษา
- ม.จษ. จัดอบรมหลักสูตรเสริมความรู้



กีฬามหาวิทยาลัย



นายธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดี นำทัพนักกีฬาม.ราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจันทน์บ้านเชียงเกษมส์” ในระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2566 ณ ม.ราชภัฏอุดรธาธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้



- กุณการศึกษา สร้างโอกาสเรียนรู้ ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ ผู้เส้นทางฝัน



- อบรมภาษาอังกฤษ ENGLISH IS FUN
- พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการสอบฯ

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายสัปดาห์ออนไลน์

บรรณาธิการ : วีระชัย ตรีหมั่นกิจ กองบรรณาธิการ : อารุวรรณ จันทร์มาลา  
รณพล เวลียงวิคตวนิช, ช่อมฤตย์ แสงแดง, คณิตา แสวงศาสตร์

JANKAJANGFA  
WEEKLY ONLINE



# ศูนย์ภาษา เสริมสมรรถนะทางด้านภาษา เน้นการอ่าน ออก เขียนได้ อย่างถูกต้อง

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม จัดอบรมภาษาอังกฤษ “สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษา ฟังทักษะ และการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และถูกหลักการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดร.ณัฐพล อินแขวงสกุล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ศูนย์ภาษา เป็นหนึ่งหน่วยงานในการรับผิดชอบในงานบริการด้านการอบรมด้านภาษา ต่างประเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ จึงได้มีการบริการจัดการอบรมทางด้านภาษา

มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

“การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา โดยครั้งนี้เป็นการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 6 ชั่วโมง และหลังจากการอบรมนักศึกษาที่เข้าอบรมครบตามเวลาที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรจากทางศูนย์ภาษา” ดร.ณัฐพล กล่าว

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้พื้นฐาน พร้อมทั้งได้รับการฝึกฝน ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในภาษาอังกฤษเบื้องต้น รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

“เนื้อหาการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นการนำไปใช้ได้ ในสถานการณ์จริง เช่น ไปพบแพทย์ ไปซื้อของ ไปสนามบิน การจองตั๋วเดินทาง การจองโต๊ะในร้านอาหารและ การเตรียมตัวเพื่อการสมัครงาน เพราะทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ ที่อยู่รอบตัวทั้งสถานที่ และการติดต่อกับชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีการสื่อสารได้อย่างถูกต้องที่สุด” ดร.ณัฐพล กล่าว

ดร.ณัฐพล กล่าวปิดท้ายว่า การอบรมภาษาในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ นักศึกษาจะได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ได้เรียนรู้การใช้หลักไวยากรณ์เบื้องต้น เน้นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและให้นักศึกษาได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

## มจร. จัดอบรมหลักสูตรเสริมความรู้ สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Looker Studio

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Data Analytic & Data Visualization : Looker Studio การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Looker Studio” ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้

นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวว่า โครงการอบรมหลักสูตรด้วยโปรแกรม Looker Studio เป็นหนึ่งหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้นวัตกรรมในการสร้างรูปแบบการนำเสนอข้อมูล

ทันสมัยมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร Data Analytic & Data Visualization : Looker Studio การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Looker Studio สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

“Data Analytic & Data Visualization เป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกแบบการนำเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้อมูล แปลงข้อมูล และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยการสร้าง Data Visualization และสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของงาน ซึ่งการนำนวัตกรรมมาใช้ภายในองค์กร จำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม

ให้กับบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่สร้างข้อมูลผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร และการจัดอบรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในระบบการทำงานภายในองค์กร เพื่อผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาการให้ความรู้การทำความเข้าใจของ Looker Studio รูปแบบของการทำ Looker Studio รูปแบบการเตรียมชุดข้อมูล การสร้างหน้ารายงานในรูปแบบตารางข้อมูล การสร้างรายงานในรูปแบบแผนภูมิข้อมูลแบบต่าง ๆ และการจัดรูปแบบหน้ารายงานสำหรับการนำเสนอข้อมูล จากเนื้อหาการอบรมทุก ๆ หัวข้อล้วนสามารถนำมาประยุกต์ และต่อยอดต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้น” ผู้อำนวยการฯ กล่าว

# กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English is fun คณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม (33)



# “ทุนการศึกษา” สร้างโอกาสเรียนรู้ ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ... สู่เส้นทางฝัน

ผู้เขียน : จารุวรรณ



เพราะทุนการศึกษานี้ เป็นทุนที่สามารถต่อยอด อนาคตของหนูได้เลย ด้วยความที่ฐานะทางบ้าน ไม่สามารถส่งเรียนต่อ หรือสนับสนุนด้าน การศึกษาได้ ถ้าไม่ได้รับทุน นี้ หนูอาจจะไม่มีโอกาสได้ เรียนต่อเลยก็ได้

“ทุนการศึกษา” สร้างโอกาสเรียนรู้ ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ... สู่เส้นทางฝัน โอกาส นับเป็นสิ่งใด ๆ ต่างก็อยากมีในชีวิต และ ถ้าโอกาสนั้นเป็นโอกาสทางการศึกษา ย่อม เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนด้านการ ศึกษาโดยตลอด ทั้งทุนการศึกษาจาก หน่วยงานภายนอก และทุนการศึกษาโดย มหาวิทยาลัย เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง และทุนการศึกษาแบบรายปี

ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งการสร้างโอกาส ที่ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อในเส้นทางการศึกษา

ไปสู่เส้นทางฝัน อนาคตของตนเอง โดย กองทุนฝึกหัดครูมัธยม – จังหวัดเกษม จัดพิธี มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษามร.จันทร เกษม จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ไม่ ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการ ศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 เป็น คนดี มีน้ำใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 ประเภทที่ 2 เป็นคนดี มีน้ำใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ปีละ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้อง ประชุมจันทรจรัส ชั้น 3 สัปดาห์นี้เราจะมา พูดคุยกับเขาและเธอที่ได้รับโอกาสดี ๆ จาก ทุนการศึกษาในครั้งนี้กันค่ะ

เริ่มต้นกันที่ นางสาว เกก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พูดถึงทุนการศึกษานั้นมี ความสำคัญต่อเด็กนักเรียน นักศึกษาไว้ว่า “หากพูดถึงทุนการศึกษา การสร้างโอกาส หนูคิดว่ามีความสำคัญต่อนักเรียน นักศึกษา และการศึกษาไทยอย่างมากค่ะ เพราะเป็น สิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการ ศึกษาเพราะเมื่อเด็กได้มีโอกาสศึกษาเล่า เรียนจะทำให้เด็กนั้นได้เพิ่มพูนความรู้ และ ชัดเกล้าให้เด็กนั้นเป็นคนดีของสังคมและ ประเทศชาติ” เกก พูดถึงความสำคัญของ

ทุนการศึกษาที่จะช่วยให้เด็กเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษาและยังเล่าต่อถึงโอกาสที่ ตัวเองได้รับจากกองทุนฝึกหัดครูมัธยม – จังหวัดเกษมด้วยว่า

“เพราะทุนการศึกษานี้ เป็นทุนที่ สามารถต่อยอดอนาคตของหนูได้เลย ด้วย ความที่ฐานะทางบ้าน ไม่สามารถส่งเรียนต่อ หรือสนับสนุนด้านในการศึกษาได้ ถ้า ไม่ได้รับทุนนี้ หนูอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เลยก็ได้ค่ะ ทหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าทุนนี้ เป็นส่วนหนึ่ง แต่นั่นไม่ใช่สำหรับหนูเลยคะ เพราะตัวหนูมองว่า ทุนที่เป็นส่วนเติมเต็ม



ในสิ่งที่หนูต้องการ หรือส่วนที่หนูขาดหายไปด้วยซ้ำ และยังเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาชีวิตของหนูต่อยอดส่งเสริมหนู ใ้หนูได้มีโอกาสเรียนหนังสือ มีโอกาสเรียนในสิ่งที่อยากเรียน แล้วยังสามารถทำให้หนูเรียนจนจบได้ เพื่อสานความฝันของตัวเองต่อไปในอนาคต หนูรู้สึกขอบคุณทุนนี้มาก ๆ ทุนนี้สำคัญกับหนูจริง ๆ ค่ะ”

“มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษามากมาย หากได้ติดตามประกาศต่าง ๆ จากงานกองทุน หรือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย หนูคิดว่าเพียงพอที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกคนที่ลำบากอย่างหนู มหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้กับหนูเพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอมและค่าหอพักทุก ๆ ปี จำนวน 5,000 อาจไม่มากมายแต่เป็นส่วนสำคัญที่ต่อยอดการศึกษาให้กับหนูได้มากเลยคะ” เกเก พูดถึงการสนับสนุนที่มีมาตลอดของมหาวิทยาลัย และยังทิ้งท้ายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาให้แก่เธอในครั้งนี้ว่า

“ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ท่านผู้มีจิตเมตตาทั้งหลาย รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุก ๆ ท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการศึกษา แล้วให้โอกาสมอบทุนการศึกษานี้ให้กับหนู ท่านได้หยิบยื่นความเมตตา ความช่วยเหลือมาให้กับหนู หนูขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้นักศึกษาหรือความช่วยเหลือที่ท่านมอบให้มาต้องสูญเปล่าอย่างแน่นอน” เกเก ทิ้งท้ายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาให้แก่เธอในครั้งนี้ได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียว

ต่อกันที่ “ครอส” หรือนายเอกอานันท์ ภูศรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่าถึงการได้รับทุนในครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นเลยครอสขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารกองทุนการศึกษาทุนฝึกหัดครูมัธยม – จันทรเกษม “โดยศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม



“ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารกองทุนการศึกษาทุนฝึกหัดครูมัธยม – จันทรเกษม “โดยศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และวิทยาลัยครูจันทรเกษม” ขอขอบคุณมอบทุนการศึกษาท่าน ดร.เจสสิยา มณีเลิศ ที่มอบโอกาสดี ๆ แบบนี้ มีความรู้สึกยินดีกับตัวเองและเพื่อนๆ นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้”

และวิทยาลัยครูจันทรเกษม” ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา ท่านดร.เจสสิยา มณีเลิศ ที่มอบโอกาสดี ๆ แบบนี้ มีความรู้สึกยินดีกับตัวเองและเพื่อนๆ นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้”

“ครอสเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำกิจกรรมมากคะ ไม่ว่าจะเป็นของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอก หากมีโอกาสครอสจะก้าวไปจุดนั้น เพื่อมีส่วนร่วม เรียนรู้ ทาประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะ พัฒนาตนเองเสมอ ๆ ซึ่งในสิ่งที่เราได้ทำมานั้น ทำให้เห็นแล้วว่า สามารถสร้างผลงานจากความสามารถของเราได้

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และด้วยคุณสมบัติในจุดนี้ก็มีเห็นความสำคัญ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้” ครอสเล่าถึงการเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรม การเรียนรู้พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นข้อโดดเด่นที่เป็นโอกาสให้ได้รับทุนในครั้งนี้ และยังทิ้งท้ายอีกว่า

“หลังจากได้รับทุนมา ครอสไม่สามารถตอบได้ว่า จะทำตัวอย่างไรให้ดีที่สุด เพราะคำว่าดีของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ครอสมั่นใจได้อย่างหนึ่งคะ ว่าทุนนี้จะเป็นแรงผลักดัน กำลังใจที่ดีให้กับครอสและเพื่อนๆ ที่ได้รับทุนอย่างแน่นอน ครอสก็ยังคงเป็นครอสที่มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองสม่ำเสมอทั้งเรื่องการเรียนรู้ การทำกิจกรรม เพื่อก้าวสู่ออกาสดีไปต่อในอนาคต”

วันนี้... “ทุนการศึกษา” อาจเป็นคำตอบและโอกาสสำคัญในการสนับสนุนเด็กดี เด็กเก่ง ให้ก้าวสู่เส้นทางที่ต้องการก้าวเดิน เพื่อต่อยอดความรู้ พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย-ความฝันที่ต้องการต่อไปในอนาคต



# พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจانب้านเชียงใหม่”

ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2566 ณ มรภ.ราชภัฏอุดรธาธานี



# กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี





## Address

---

เขตองคุดกร กรุงเทมหนนคร 10900  
39/1 ถนนรัชคากิเชก แหวงจันทรเกษม



## Phone

---

0 2942 5800  
0 2942 6800  
ศ่อ 1111-3 ,7003-7004



## e-Contact

---

[pr.cru@chandra.ac.th](mailto:pr.cru@chandra.ac.th)



สมัครเรียนออนไลน์ 24 ชม. [www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th)  
โทร. 0 2942 5800, 0 2942 6800